

## Khuyến nghị gửi tới Diễn đàn trẻ em Quốc gia 2011

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn!

Chúng em là đại diện cho ba mươi bạn nhỏ đến từ 6 tỉnh: Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Nội, vừa tham dự Hội thảo tham vấn và giám sát thực hiện quyền trẻ em, tổ chức từ ngày 27-29/7/2011 tại Hà Nội vừa qua do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (SC) tổ chức. Tại hội thảo này, chúng em được làm quen với các khái niệm tham vấn, giám sát, cách lập một dự án giám sát ở địa phương mình về việc thực hiện quyền trẻ em.

Qua thực tế tại nơi mình đang sống, **chúng em nhận thấy**: Tình hình vi phạm quyền trẻ em hiện nay vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương, mỗi vùng lại có thực trạng khác nhau. Nếu như trẻ em thành phố thiếu sân chơi thì trẻ em vùng biển lại lo lắng với tình trạng mất an toàn biển. Trong học đường, tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực học đường vẫn diễn ra thường xuyên, đáng báo động. Cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục còn thiếu thốn. Trong gia đình, nạn bạo lực vẫn diễn ra, tiếng nói của trẻ em chưa được coi trọng.

Là đối tượng được hưởng quyền, và cũng có những bổn phận được ghi rõ trong công ước quốc tế quyền trẻ em, **chúng em có thể** tham gia vào quá trình thực hiện quyền bằng cách tham vấn, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở địa phương. Với ưu thế là đối tượng hiểu khá rõ tình trạng cũng như tâm tư, nguyện vọng của bạn bè mình, chúng em có thể là những người phản hồi lại các mong đợi của bạn bè mình, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở ngay tại gia đình, cộng đồng, địa phương, và báo cáo lại cho các cơ quan thẩm quyền những hành vi vi phạm. Chúng em cũng mong đợi người lớn sẽ tham khảo ý kiến của chúng em khi đưa ra những chính sách liên quan đến chúng em và những can thiệp trong từng lĩnh vực và từng nội dung cụ thể liên quan đến trẻ em. Và rất mong người lớn Lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của tuổi thơ.

Tuy nhiên, chúng em cũng hiểu rõ, với sức lực của mình, việc trẻ em thực hiện điều đó một mình là hết sức khó khăn. **Chúng em cần** được trang bị đầy đủ các kiến thức về quyền, về luật pháp. Chúng em cũng cần được dạy các kỹ năng, nghiệp vụ về báo chí, cách lập báo cáo, giám sát. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng em mong người lớn, các cơ quan chức năng, sẽ quan tâm và coi chúng em như những người trẻ tuổi, hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm của mình với

cộng đồng, xã hội. Từ đó, góp phần nhỏ của chúng em vào việc mang lại quyền lợi tốt nhất cho trẻ em.

Về bản thân, chúng em cũng nhận rõ việc phải thực hiện tốt bổn phận của mình bên cạnh việc học tập tốt còn phải rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân tránh xa những cám dỗ không lành mạnh và có tinh thần yêu thương bạn bè, cộng đồng để trở thành công dân tốt của đất nước.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!